

ทอ๐๐๘
[Signature]
[Signature]
[Signature]



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๔๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ AI ในการจัดซื้อจัดจ้างและงานก่อสร้างภาครัฐ” รุ่นที่ ๑
- เรียนเชิญ
- เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- อื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดของโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้กำหนดจัดโครงการ “การประยุกต์ใช้ AI ในการจัดซื้อจัดจ้างและงานก่อสร้างภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ (๓ วัน) ณ โรงแรมฮอติเดย์ การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้ AI ในการจัดการข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและงานการถอดแบบประมาณปริมาณวัสดุ จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง วิเคราะห์แผนการทำงาน ติดตามความคืบหน้า และบริหารโครงการก่อสร้าง ให้กับบุคลากรภาครัฐและผู้สนใจ เพื่อจะสามารถนำความรู้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญมายังหน่วยงานของท่าน ได้โปรดเผยแพร่ข่าวสารการติดต่ออบรมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าอบรม สามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะในการเดินทางได้ตามระเบียบของราชการ จากหน่วยงานต้นสังกัด โปรดส่งใบสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรายละเอียด ดังเอกสารแนบและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๑๙ ๑๐๐๑ หรือดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ <http://training.yotathai.com/ai>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ดำเนินการ
 กิจการ
 อื่นๆ

ศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เบอร์โทร ๐๘๓-๐๕๗-๑๑๖๔ , ๐๙๗-๙๑๙-๑๐๐๑

(นายสัมพันธ์ อธิราชกุล)
หัวหน้าสำนักงานพิเศษการประกันคุณภาพ
ปณตวิทยาลัยการช่าง

(นายจักรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ



สรุปรายละเอียดโครงการ

๑. วิทยากร

นายอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถัก) เว็บบาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย, อดีตวิศวกร สตง.

๒. วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ (๓ วัน) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จ.เชียงใหม่

๓. ค่าลงทะเบียน

> ส่วนราชการ อปท. และเอกชน ชำระค่าลงทะเบียนวันอบรมท่านละ ๖,๘๐๐ บาท

ชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนวันอบรม ๒ วัน) ท่านละ ๖,๐๐๐ บาท

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

หมายเหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ใบเสร็จรับเงินออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

> ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เลขที่บัญชี ๐๑๗-๐-๓๑๗๑๖-๑

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ผู้สมัครเข้าอบรมจะต้อง โอนเงินเพื่อจองสิทธิ์เข้าอบรมจำนวน ๑,๕๐๐ บาท ผู้จัดอบรมจะสำรองที่นั่งให้ตามลำดับการจองสิทธิ์ เงินจองสิทธิ์จะคืนให้ผู้เข้าอบรม ในวันสุดท้ายของการอบรม หรือผู้เข้าอบรมจะหักเป็นค่าลงทะเบียนก็ได้

๔. ระเบียบเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

กรณีส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรณีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๘ (๑) การฝึกอบรมที่อปท. จัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ และสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม ได้ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้เบิกจ่ายโดยการอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. รายละเอียดโครงการอบรม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการอบรมได้ที่ <https://yotathai.link/ai-1> หรือดาวน์โหลดตาม QR Code ด้านล่าง

